

ข่าวประจำวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2564

ข่าว กตต./ ผู้บริหาร สำนักงาน กกต.

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	กกต.ยึดมาตรการศบค. ป้องกันโควิด แจ้งเจ้าหน้าที่ WFH ถึงสิ้นเดือน	4
2	ไทยโพสต์ออนไลน์	กกต. สั่งทำงานที่บ้านถึง 31 ก.ค. ยึดตามมาตรการ ศบค.	5
3	เดลินิวส์ออนไลน์	กกต. สั่ง WFH ตามนโยบายศบค. 12-31 ก.ค.	6
4	MGR ออนไลน์	กกต. ขานรับมาตรการ ศบค. สั่งเจ้าหน้าที่ WFH ถึง 31 ก.ค.	7
5	มติชนออนไลน์	รองเลขาฯ กกต. แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมืองช่วงโควิด เน้นติดต่อผ่านไลน์ เรื่องเฉพาะโทรถามได้ทันที	8
6	MGR ออนไลน์	กกต.แจ้งช่องบริการพรรคช่วงโควิดหนัก เน้นติดต่อให้คำปรึกษา ผ่านกลุ่มไลน์ด่วนโทร.ได้	9
7	สำนักข่าวไทยออนไลน์	“รองแสวง” แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมือง	10

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	“ไพบูลย์” ชี้ พรรคเล็กไม่เห็นด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นสิทธิ ยันยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก	11
2	เดลินิวส์ออนไลน์	โลกออนไลน์ร่วมรณรงค์ชวน ‘พรรคร่วมรัฐบาล’ ถอนตัวเพื่อชาติ	12
3	เดลินิวส์ออนไลน์	“เด็กพปชร.” วอนทุกกลุ่มหยุดชุมนุม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่	13
4	ไทยรัฐออนไลน์	จ่อเปิดศึกชกฟอก “ประยุทธ์” แก์โควิด-19 เหลว หนุนตรวจ Rapid Antigen test	15
5	เดลินิวส์ออนไลน์	“ณัฐชา ก้าวไกล” เผยผลตรวจ “Rapid Test” พบติดโควิดรอผลแล็บยันคำนี้	19

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เดลินิวส์ออนไลน์	“จรินทร์” ยันแก้รธน.ไม่ได้เอื้อประโยชน์พรรคใหญ่	21
2	เดลินิวส์ออนไลน์	หรือจะเป็นเดิมพันใหญ่ครั้งสุดท้าย	22
3	มติชนออนไลน์	โควิด กับ ศรัทธา รบ.บิ๊กตู่ เหนื่อย ถึงเวลา เปลี่ยนแปลง	24

ข่าวอ้างอิง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 - 14:20 น.

กต.ยึดมาตรการศบค. ป้องกันโควิด แจ้งเจ้าหน้าที่ WFH ถึงสิ้นเดือน



กต. ยึดมาตรการศบค. แจ้ง พง.-จนท. WFH ถึง 31 ก.ค. ป้องกันโควิด ส่วนประชุมให้เฉพาะคนเกี่ยวข้องเท่านั้น

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) ว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กต.ได้ลงนาม ในประกาศสำนักงานกต. เรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19) ว่า เนื่องจากที่ประชุม ศบค. ยกเว้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล คงดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม สำนักงาน กต. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างรวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนของสำนักงาน กต. ส่วนกลาง และสำนักงาน กต. กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ปฏิบัติงานที่พักอาศัยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น กรณีที่ประธานกต. กำหนดให้มีการประชุมกต. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุในวาระการประชุม และผู้มีหน้าที่จัดการประชุมมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กต. สำหรับสำนักงาน กต. ประจำจังหวัดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานฉบับที่ 1 ถึง 18 พร้อมกันนี้ยังให้ทุกส่วนงานของสำนักงาน กต. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดของส่วนราชการและหน่วยงานโดยเคร่งครัด

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2822187

10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:07 น.

กกต. สั่งทำงานที่บ้านถึง 31 ก.ค. ยึดตามมาตรการ ศบค.



10 ก.ค.64 - ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ว่าเมื่อวานนี้ (9 ก.ค.)พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ได้ลงนาม ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19) ว่าเนื่องจากที่ประชุม ศบค.วานนี้ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล คงดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม สำนักงาน กกต. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างรวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนของสำนักงาน กกต. ส่วนกลาง และสำนักงาน กกต. กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ปฏิบัติงานที่พำนักตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมถึงวันเสาร์ที่ 31 ก.ค. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการประชุม กกต. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุในวาระการประชุม และผู้มีหน้าที่จัดการประชุมมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต. สำหรับสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานฉบับที่ 1 ถึง 18

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/109249>

10 กรกฎาคม 2564 16:36 น.

กกด.สั่ง WFH ตามนโยบายศบค. 12-31 ก.ค.



กกด.สั่งทำงานที่บ้าน ถึง 31 ก.ค. ตามมาตรการ ศบค. พร้อมยึดแนวทางในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกด.) ว่าเมื่อวันที่ 9 ก.ค. พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกด.ได้ลงนาม ในประกาศสำนักงาน กกด.เรื่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 19) ว่าเนื่องจากที่ประชุม ศบค.วานนี้ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล คงดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม สำนักงาน กกด. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างรวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนของสำนักงาน กกด. ส่วนกลาง และสำนักงาน กกด. กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ปฏิบัติงานที่พำนักตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. ถึงวันเสาร์ที่ 31 ก.ค. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการประชุม กกด. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม และผู้มีหน้าที่จัดการประชุมมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกด. สำหรับสำนักงาน กกด. ประจำจังหวัดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานฉบับที่ 1 ถึง 18

พร้อมกันนี้ยังให้ทุกส่วนงานของสำนักงาน กกด. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดของส่วนราชการและหน่วยงานโดยเคร่งครัด.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/40091/>

10 ก.ค. 2564 14:33 ปรับปรุง: 10 ก.ค. 2564 14:33

กกต.ขานรับมาตรการ ศบค. สั่งเจ้าหน้าที่ WFH ถึง 31 ก.ค.



วานนี้ (9 ก.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน กกต. เรื่อง การปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ว่า เนื่องจากมติที่ประชุม ศบค. วานนี้ ยกกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คงดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบตามความจำเป็นและเหมาะสม สำนักงาน กกต. จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการทุกคนของสำนักงาน กกต. ส่วนกลาง และสำนักงาน กกต. กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 12-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการประชุม กกต. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่บรรจุในวาระการประชุม และผู้มีหน้าที่จัดการประชุม มาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต.

พร้อมกันนี้ ยังให้ทุกส่วนงานของสำนักงาน กกต. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของส่วนราชการและหน่วยงานโดยเคร่งครัด

อ้างอิง : <https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000067193>

MATICHON ONLINE

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - 10:46 น.

รองเลขาฯ กกต. แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมืองช่วงโควิด เน้นติดต่อผ่านไลน์ เรื่องเฉพาะโทรถามไม่ได้ทันที



รองเลขาฯ กกต. แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมืองช่วงโควิดระบดหนัก เน้นติดต่อ-ให้คำปรึกษา ผ่านกลุ่มไลน์ แทน ระบุหากเป็นเรื่องเฉพาะโทรสอบถามไม่ได้ทันที

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาว่า สำนักงาน กกต.จะ work from home เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์ระบาดของโควิด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม โดยสำนักงานกลุ่มงานพรรคการเมือง (ตพก.) ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องไม่ให้เกิดต่อการบริการและสนับสนุนพรรคการเมือง จึงขอแจ้งการบริการหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองในช่วงเวลา wfh ดังนี้ พรรคการเมืองสามารถส่งหนังสือ เอกสาร หรือรายงานได้ตามปกติ ส่วนช่องทางการติดต่อ ให้ติดต่อผ่านห้องไลน์เป็นหลัก ซึ่ง ตพก.ได้เปิดห้องไลน์ จำนวน 5 ห้อง ซึ่งใช้ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำอยู่แล้ว คือ 1.ห้องการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง/ไพรมารีโหวต 2.ห้องการเงินและบัญชีของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3.ห้องฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 4.ห้องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง และ 5.ห้องกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้ แต่ละห้องมีตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองห้องละไม่เกิน 2 คน และทุกห้องได้เปิดให้บริการมากกว่า 2 ปีแล้ว

อ้างอิง : https://www.maticchon.co.th/politics/news_2823134

เผยแพร่: 11 ก.ค. 2564 10:58 ปรับปรุง: 11 ก.ค. 2564 10:58

กกต.แจ้งช่องทางบริการพรรคช่วงโควิดหนัก เน้นติดต่อให้คำปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ ตวนโทร.ได้



รองเลขาธิการ กกต. แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมืองช่วงโควิดระบอบหนัก เน้นติดต่อ-ให้คำปรึกษา ผ่านกลุ่มไลน์ ระบุหากเป็นเรื่องเฉพาะโทร.สอบถามได้ทันที

วันนี้ (11 ก.ค.) นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาว่า สำนักงาน กกต. จะ work from home เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์ระบาดของโควิด ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม โดยสำนักงาน กลุ่มงานพรรคการเมือง (ตพก.) ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องไม่ให้เกิดกระทบต่อการบริการและสนับสนุนพรรคการเมือง จึงขอแจ้งการบริการหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองในช่วงเวลา wfh ดังนี้ พรรคการเมืองสามารถส่งหนังสือ เอกสาร หรือ รายงานได้ตามปกติ ส่วนช่องการติดต่อ ให้ติดต่อผ่านห้องไลน์เป็นหลัก ซึ่ง ตพก.ได้เปิดห้องไลน์ จำนวน 5 ห้อง ซึ่งใช้ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำอยู่แล้ว คือ 1. ห้องการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง/ไพรมารีโหวต 2. ห้องการเงิน และบัญชีของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3. ห้องฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 4. ห้องการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง และ 5. ห้องกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้ แต่ละห้องมีตัวแทนของแต่ละพรรคการเมือง ห้องละไม่เกิน 2 คน และทุกห้องได้เปิดให้บริการมากกว่า 2 ปีแล้ว

นายแสวง ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองและเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. จึงขอให้ติดต่อ ประสานงาน หรือให้คำปรึกษาผ่านทางห้องไลน์ข้างต้นเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม งดการให้บริการของศูนย์บริการ (ศูนย์ชั่วคราว) แก่ พรรคการเมือง ชั้น 6 เพราะคับแคบและเป็นห้องปิด ส่วนกรณีต้องการจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ พรรคการเมืองสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์อีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ หากไม่ได้รับความสะดวกให้แจ้งที่รองเลขาฯ ที่ดูแลงานพรรคการเมืองโดยตรง พร้อมติดแฮชแท็กที่ว่า #สนง.กกต.มิตรแท้ของพรรคการเมือง

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9640000067363>

11/07/2564 10:38

“รองแสง” แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมือง



กท. 11 ก.ค.-“รองแสง” แจ้งช่องทางบริการพรรคการเมืองช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก เน้นติดต่อ-ให้คำปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ ระบุหากเป็นเรื่องเฉพาะโทรสอบถามได้โดยตรงทันที

วันนี้ (11 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแสง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักงาน กกต.จะ ทำงานจากที่บ้าน หรือ WFH เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป สำนักงานกลุ่มงานพรรคการเมืองตระหนักอยู่เสมอว่าต้องไม่ให้กระทบต่อการบริการและสนับสนุนพรรคการเมือง จึงขอแจ้งการบริการหรือการสนับสนุนพรรคการเมืองในช่วงเวลา WFH ดังนี้ พรรคการเมืองสามารถส่งหนังสือ เอกสาร หรือรายงานได้ตามปกติ ส่วนช่องการติดต่อ ให้ติดต่อผ่านห้องไลน์เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มงานพรรคการเมืองได้เปิดห้องไลน์ จำนวน 5 ห้อง ซึ่งใช้ติดต่อประสานงานกันเป็นประจำอยู่แล้ว คือ 1.ห้องการดำเนินงานกิจการของพรรคการเมือง/ไพรมารีโหวต 2.ห้องการเงินและบัญชีของพรรคการเมืองหรือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 3.ห้องฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 4.ห้องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง และ 5.ห้องกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง ทั้งนี้แต่ละห้องมีตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองห้องละ ไม่เกิน 2 คน และทุกห้องได้เปิดให้บริการมากกว่า 2 ปีแล้ว

นายแสง ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองและเป็นไปตามมาตรการของ ศบค. จึงขอให้ติดต่อประสานงาน หรือให้คำปรึกษาผ่านทางห้องไลน์ข้างต้นเป็นหลัก อย่างไรก็ตามงดการให้บริการของศูนย์บริการ(ศูนย์ชั่วคราว) แก่พรรคการเมือง ชั้น 6 ที่สำนักงาน กกต. เพราะคับแคบและเป็นห้องปิด

“ส่วนกรณีต้องการจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะ พรรคการเมืองสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์อีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ หากไม่ได้รับความสะดวกให้แจ้งที่รองเลขาฯ ที่ดูแลงานพรรคการเมืองโดยตรง”นายแสง ระบุพร้อมติดแฮชแท็กทั้งท้ายว่า #สนง.กกต.มิตรแท้ของพรรคการเมือง.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-736394>

MATICHON ONLINE

“ไพบูลย์” ชี้ พรรคเล็กไม่เห็นด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นสิทธิ ยันยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - 12:50 น.



“ไพบูลย์” ชี้ พรรคเล็กไม่เห็นด้วยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นสิทธิ ยันยึดเสียงข้างมากเป็นหลัก พ้อระบบเลือกตั้งทำทุกฝ่ายพอใจไม่ได้หมด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมกมธ.ว่า สำหรับการประชุมของกมธ.นั้น เบื้องต้นต้องรอผลการหารือของวิป 3 ฝ่ายที่จะประชุมร่วมกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ หากกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทางกมธ.ฯ ก็จะมีการประชุมต่อไป แต่ถ้างดประชุมสภาฯ กมธ.ฯเราก็จะงดประชุมด้วย ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองขนาดเล็กไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งของบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะทำให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบ แต่พรรคเล็กเสียเปรียบ มองว่า การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิ ซึ่งมีความเห็นต่างกันได้อยู่แล้ว เพราะทุกฝ่ายต่างมองในจุดยืนของตัวเอง แต่สุดท้ายเมื่อเป็นระบบประชาธิปไตย เสียงข้างมากเห็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น การคิดเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้ง เพราะไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้ ดังนั้นต้องอยู่ที่การประชุมของกมธ.ฯและการประชุมร่วมรัฐสภา

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2823359

11 กรกฎาคม 2564 9:53 น.

โลกออนไลน์ร่วมรณรงค์ชวน ‘พรรคร่วมรัฐบาล’ ถอนตัวเพื่อชาติ



ผู้แคมเปญลงชื่อชวนพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเพื่อชาติ ปลดล็อกประเทศไทย ลั่นเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรักษาครุฑราชที่เหลืออยู่ในพรรคได้

วันที่ 11 ก.ค. ทางกลุ่มเฟรนด์โซนได้เริ่มแคมเปญชวน #พรรคร่วมถอนตัวเพื่อชาติ โดยให้คนเข้าไปลงชื่อได้ที่ <https://www.change.org/resignforpeople> เพื่อรวบรวมข้อมูลยื่นให้กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป ถึงวันนี้มีคนเข้าร่วมแหล่งชื่อเป็นจำนวนมาก

โดยทางกลุ่มได้โพสต์เนื้อหาชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งสารถึงพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรครวมพลังประชาชาติไทยและพรรคอื่นๆ ที่ลงมติให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าตั้งความหวังกับพวกเขาไว้อย่างไรในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเขายังอยู่ร่วมรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์พวกคุณจะยังเลือกหรือแม้แต่เหลือบมองพวกเขาหรือไม่ ที่สำคัญการ “ถอนตัว” จากรัฐบาลที่ล้มเหลว จะทำให้ชีวิตของคุณและประเทศไทยดีขึ้น และเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรักษาครุฑราชที่อาจเหลืออยู่ในตัวพวกเขาและพรรคอย่างไร ประเทศไทยถูกลั่นกุญแจไว้ทุกทิศทางไม่ให้ได้ไกลกว่านี้ มีเพียงไม่กี่วิถีทางจะปลดล็อกได้ ความเป็นไปได้หลังพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวคือ

1. นายกรัฐมนตรีตัดสินใจลาออก
2. นายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3. นายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภา

โดยข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถอ่านความเป็นไปได้หลังพรรคร่วมถอนตัวได้

ที่นี่ <https://ilaw.or.th/node/5907>

อ่านต่อที่ : <https://www.dailynews.co.th/news/41591/>

“เด็กพปชร.”วอนทุกกลุ่มหยุดชุมนุม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่



“เด็กพปชร.”วอนทุกกลุ่มหยุดชุมนุม หวั่นเป็นคลัสเตอร์ใหม่ สร้างภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ สวน” ภูมิธรรม”ทำตัวเก่งกว่าหมอ เล่นการเมืองบนความทุกข์ประชาชน

11 กรกฎาคม 2564 9:28 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า อยากจะขอวิงวอนไปยังกลุ่มต่างๆ ที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวในช่วงนี้ว่า ขอให้หยุดการเคลื่อนไหวไว้ก่อน เพราะอาจจะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ชุมนุมจนกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ เพราะเป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ขอให้เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนักด้วย ทั้งนี้ การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพที่สามารถทำได้ตามระบอบประชาธิปไตย แต่จะต้องไม่ทำผิดกฎหมาย และวันนี้รัฐบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ทั้งการจัดหาวัคซีนจำนวน 150 ล้านโดส การเร่งฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน การออกมาตรการเยียวยาฟื้นฟูต่างๆ จึงไม่อยากให้ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สละเงินเดือน 3 เดือนไม่ช่วยอะไร เป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดว่า ในสายตาพรรคเพื่อไทยไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะทำอะไรก็ผิดไปหมด การสละเงินเดือน 3 เดือนของนายฯ ถือเป็นเจตนาธรรมที่ออกมาจากใจในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งก็ไม่เห็นส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาเสียสละบ้าง นอกจากออกมากระแนะกระแหน ประเภทมือไม่พายเอาเท้าราน้ำทุกวันนี้มีแต่คนออกมาพูด ออกมาวิจารณ์ แต่ไม่คิดช่วยกันลงมือทำ ตนมองว่าสิ่งที่ทุกฝ่ายออกมาพูดรายวันถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 นั้น รัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทำไปหมดแล้ว และทำยิ่งกว่าที่เสนอมาด้วย อย่างไรก็ตาม นายภูมิธรรมทำตัวเก่งยิ่งกว่าหมอ ซึ่งช่วงเวลานี้ไม่ควรเล่นการเมือง เพราะมันไม่ใช่เวลา ประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่ ทุกวันนี้ข้อเสนอแนะต่างๆ มันล้นแล้ว มาช่วยกันลงมือทำยังจะดีกว่าเอาแต่พูดไปวันๆ

“ผมเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดี ที่อาจจะไม่พอใจการทำงานของภาครัฐหรืออาจจะมองว่าทำได้ไม่
ทันใจบ้าง แต่ขอให้เข้าใจว่า ทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่แล้ว โดยจะทำทุกอย่างเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายให้ได้ พล.อ.
ประยุทธ์และบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างเต็มที่ ทั้งหมดก็เพื่อประเทศชาติและประชาชน”นายธนกร กล่าว
อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/41648/>

10 ก.ค. 2564 13:52 น.

จ่อเปิดศึกซักฟอก "ประยุทธ์" แก่โควิด-19 เหลว หนุนตรวจ Rapid Antigen test



เพื่อไทย เตรียมเปิดศึกซักฟอก "ประยุทธ์และพวก" เหตุแก่โควิด-19 ล้มเหลว ประชาชนล้มตาย "ล็อกดาวน" ไร้เยียวยา เสนอรัฐบาลใช้การตรวจหาเชื้อด้วยมาตรการปูพรม อนุญาตให้ประชาชนใช้ Rapid Antigen test

วันที่ 10 ก.ค. พรรคเพื่อไทย นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา และเลขาธิการพรรค นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรค นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน รองหัวหน้าพรรค และภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงข่าวถึงท่าทีของพรรคเพื่อไทยต่อการประกาศมาตรการครั้งล่าสุดของรัฐบาล ซึ่งมีผลในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และความล้มเหลวของรัฐบาลในการบริหารจัดการการระบาดของ **โควิด-19**

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ข้อคิดเห็นของพรรคเพื่อไทยต่อการแก้ไขวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ของรัฐบาล ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดโดยการกระทำของรัฐบาลโดยตรงทั้งสิ้น ที่ผ่านมามีความพร้อมที่รัฐบาลมีอยู่แต่ไม่เคยมีความพร้อมที่จะดำเนินการ สิ่งที่เกิดขึ้นจึงน่าละอายที่สุดและเราไม่สามารถยอมรับการบริหารของรัฐบาลชุดนี้ได้ พรรคเพื่อไทยโดยคณะผู้บริหารได้ปรึกษาหารือและมีมติว่าจะดำเนินการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยใช้มาตรา 151 เพื่อให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ได้อภิปรายความเสียหายที่เกิดขึ้น พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเปิดโปงความเสียหายที่รัฐบาลบริหารราชการผิดพลาด โดยเฉพาะการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตที่เอื้อประโยชน์จนทำให้พี่น้องประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิต ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะจัดให้มีการประชุมพรรคในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ผ่านระบบ Zoom โดยจะหารือ ส.ส.เพื่อขอมติในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะปรึกษาหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเร็ว

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการในปัจจุบันต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ละเลยต่อชีวิต และเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชน วันนี้ มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 9,326 ราย เสียชีวิต 91 ราย และคาดว่า อาจจะเพิ่มขึ้นอีก การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่อาจไว้ใจได้ ทำให้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ ทั้งในมิติของจำนวนผู้ติดเชื้อ อัตราการแพร่เชื้อ อัตราการป่วยหนัก ศักยภาพในระบบสาธารณสุข และความพร้อมของวัคซีนของประเทศไทย

นายประเสริฐ กล่าวว่า การประกาศมาตรการล่าสุด เกิดจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล ถึงแม้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสเป็นอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล ที่จะต้องเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยรัฐบาลยังคงมีวงเงินเหลือจาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาทต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรพึงระลึกไว้เสมอว่า การล็อกดาวน์เข้มข้นในลักษณะนี้ มีต้นทุนที่สูงมากต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะความเสียหายที่มีการประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ ประมาณ 260,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือเกือบ 9,000 ล้านบาทต่อวัน ซึ่งเป็นความเสียหายที่มีมูลค่าและน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง ทุกวินาทีที่มีความหมาย คือ “ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน” ดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะเร่งจัดการประชุมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านภายในสัปดาห์หน้าเพื่อเร่งเปิดสภาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ มาตรการของรัฐบาลที่ประกาศออกมา ไม่มีมาตรการเยียวยาแต่อย่างใด สะท้อนถึงความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก

"การประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือนของพลเอกประยุทธ์ แสดงว่าประชาชนจะต้องทนอยู่กับท่านอีก 3 เดือน ถ้าแท้จริงต้องสละตำแหน่งนายกาไปเลย ประชาชนจะยินดีกว่านี้ ประชาชนอยากได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากกว่านี้" นายประเสริฐกล่าว

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า มาตรการของ ศบค.ล่าสุดนั้นเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหาร **สถานการณ์โควิด-19** นับตั้งแต่ปีที่แล้ว เกิดจากการปล่อยปละละเลยและความหย่อนยานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งเรื่องแรงงานข้ามชาติ คลัสเตอร์สนามมวยตลอดจนคำสั่งปิดแคมป์คนงาน ส่วนมาตรการที่รัฐประกาศล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดการเดินทาง และงดกิจกรรมกลุ่มและบุคคล รวมถึงมาตรการด้านการแพทย์ ล้วนเหมือนปีที่ผ่านมา เพียงแค่เปลี่ยนจากคำว่าล็อกดาวน์เป็นประกาศการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งตนมองว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลว่า มาตรการการคัดกรองหาผู้ติดเชื้อยังล่าช้า มีการรอคิวตรวจหาเชื้อข้ามคืน ซึ่งทางแก้คือควรอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจเชื้อด้วยตัวเอง (Rapid Antigen test) ซึ่งปัจจุบันจำกัดใช้ในสถานพยาบาล 300 กว่าแห่งเท่านั้น มาตรการกักตัวในบ้านยังไม่มีแผนงานรองรับ มาตรการฉีดวัคซีน 1 ล้านโดสในสองสัปดาห์ จากวัคซีนที่ได้รับบริจาคยังไม่เห็นผล จนทุกคนในประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งหมด

พรรคเพื่อไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้การตรวจหาเชื้อด้วยมาตรการปูพรม อนุญาตให้ประชาชนใช้ Rapid Antigen test อย่างแพร่หลายที่สุด โดยภาครัฐเพียงสอนวิธีตรวจให้ประชาชนเข้าใจอย่างง่าย ให้รู้ผลด้วยตัวเองเบื้องต้น การตรวจเชื้อต้องรุกเข้าถึงชุมชน ตั้งทีมลุยตรวจและฉีดวัคซีนในชุมชน ไม่ใช่ให้ประชาชนออกมาเฝ้ารอคิวตากฝนข้ามคืน รัฐต้องให้ทุกเขตจัดสถานที่พักพิงแรกรับให้มากพอ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลาเนาต่างจังหวัดสามารถ

ส่งตัวกลับไปกักตัวยังภูมิลำเนาได้ในสถานที่ปลอดภัยมีคนดูแล แต่ไม่ใช่ที่เตียงนอน และสุดท้ายรัฐต้องมีวัคซีนที่ดีและเพียงพอ ฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ระบาดครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 หากไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางนี้ได้ รัฐบาลอาจจะควบคุมการระบาดไม่ได้

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวถึงประเด็นการฟ้องร้องดำเนินคดีภาครัฐในคดีอาญาและปกครองว่า ต้องยอมรับว่ารัฐได้เขียนกฎหมายยกเว้นความผิดของตนเองไว้แล้วทุกกรณี จึงยากลำบากมาก แต่ช่องทางที่ฟ้องดำเนินการได้ คือฟ้องละเมิดทางแพ่ง พรรคเพื่อไทยเห็นฟ้องสนับสนุนและพร้อมให้คำปรึกษาให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องดำเนินคดีละเมิดทางแพ่งกับภาครัฐได้ในทุกกรณี

นายวิสุทธิ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเสียหายอีกไปกว่านี้ ชีวิตของพี่น้องประชาชนถูกพรากไปมากกว่านี้ ผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยมีมติว่า จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 เพื่อเปิดโปงความล้มเหลว ความผิดพลาด การทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องบนความตายของประชาชน โดยจะนำมตินี้เข้าหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 2564 เพื่อขอมติยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นการเร่งด่วนต่อไป

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละเป็นด่านแรกในวิกฤติโรคระบาดที่มากขึ้นทุกวัน ซึ่งเกิดจากความล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพของผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรี ที่ไม่สามารถรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ บุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นผู้รับความเสี่ยงและคลี่คลายปัญหาการระบาดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ปัญหาทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน สถานการณ์ที่มีประเทศไทยอยู่ในวิกฤติโดยมีผู้นำที่ไร้ความสามารถ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทำให้ประชาชนล้มตายจำนวนมาก เกิดกรณีที่ถูกเสียชีวิตจากโควิด-19 พ่อทอนไม่ได้กระโดดตึกเสียชีวิต ภาพประชาชนตากแดดตากฝนข้ามคืนเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในจุดตรวจต่างๆ สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความสามารถ ไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์ ที่ไม่สามารถดูแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ ในฐานะพรรคฝ่ายค้านได้พยายามเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงกว่า 1 ปี แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลอย่างทันการณ์ พรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปว่า การระบาดที่เกิดขึ้นเกิดจากความบกพร่องของรัฐ และผู้นำประเทศซึ่งเป็นฝ่ายปกครองทั้งสิ้น ยิ่งอยู่นาน ยิ่งทำให้ชีวิตประชาชนล้มตายและเศรษฐกิจเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ พรรคเพื่อไทยจะใช้วิธีการทางสภาทั้งหมดเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ออกจากตำแหน่ง ไม่ให้บริหารประเทศต่อไป พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ ยิ่งทำลายเศรษฐกิจ ทำลายชีวิตของพี่น้องประชาชนในประเทศ

นายภูมิธรรม กล่าวว่า มาตรการล็อกดาวน์ ประชาชนเจ็บแต่ไม่จบ เพราะเป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่ช่วยสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเท่านั้น แต่ต้องมาพร้อมกับการได้รับวัคซีนที่ทั่วถึงและการดูแลเยียวยาประชาชนให้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจด้วย พลเอกประยุทธ์ต้องระดมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยด่วน ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ แบบนี้ พร้อมเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราจะได้เห็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงกว่านี้ ทั้งเรื่องของโรคระบาดและการเผชิญชีวิตของพี่น้องประชาชน ขณะที่วัคซีนที่รัฐบาลจัดซื้อมานั้นมีราคาแพงที่สุด แต่ประสิทธิภาพต่ำที่สุดจากข้อมูลทางการแพทย์ ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมมากมาย แต่เหตุใดจึงขี้ขี้ยั่นยั่นที่จะจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง และไม่เคยเปิดเผยเหตุผลในการจัดซื้อแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่พักเอกประยุทธ์ ไม่รับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า เงินจำนวนนั้นไม่ได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตฟื้นขึ้นมา ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ตรงกันข้ามอาจทำให้ประชาชนร้องไห้ที่ต้องทนอยู่กับพลเอกประยุทธ์อีก 3 เดือน สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และไม่รู้ปัญหาที่แท้จริง โดยควรเร่งจัดหาและปลดล็อกการใช้ชุดตรวจเชื้อด้วยตัวเอง (Rapid antigen test) จัดหาวัคซีนคุณภาพดีและต้องทั่วถึง พรรคเพื่อไทย กลุ่มวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มหมอไม่ทน ได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่จะช่วยให้สถานการณ์ทุเลาลงมากมาย แต่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยสนใจข้อเสนอเหล่านั้น ยังมีความพยายามขายผ้าเอาหน้ารอดด้วยการประกาศลดเงินเดือนซึ่งไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2137031>

“ณัฐชา ก้าวไกล” เผยผลตรวจ “Rapid Test” พบติดเชื้อโควิดรอมผลแล็บยืนยันคำนี้



“ส.ส.ก้าวไกล” เผยผลตรวจ “Rapid Test” พบติดเชื้อโควิด-19 รอมผลแล็บยืนยันคำนี้ ระบุสปดาห์ที่แล้วทำงานสภาฯ ตลอด ซีอีโอชินแวคครบแล้ว 2 เข็มแล้ว

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 9 ก.ค. ตนได้ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) พบว่าติดเชื้อ ดังนั้น เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้ จึงไปตรวจซ้ำที่แล็บแห่งหนึ่ง โดยคาดว่าผลตรวจจะออกมาในช่วงค่ำของวันนี้ ตนใช้ชุด Rapid Test ตรวจหาเชื้ออยู่ตลอด อย่างเช่นเมื่อวันที่ 7 ก.ค. ก็เพิ่งทดสอบแต่ผลออกมาว่าไม่ติด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหล

นายณัฐชา กล่าวอีกว่า ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. ที่ผ่านมา ทำงานอยู่ที่รัฐสภาตลอด เข้าร่วมประชุมสภาฯ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญชุดหนึ่ง ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองฯ และแถลงข่าวที่ห้องแถลงข่าว รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วย

ด้านนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ได้พบกับนายณัฐชา ในการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองฯ และร่วมแถลงข่าวที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ทราบว่านายณัฐชาตรวจแรปิดเทสต์แล้วพบว่าติดเชื้อ กำลังรอมผลตรวจอย่างเป็นทางการในคำนี้ ในส่วนของตนเวลานี้ก็ได้แยกกักตัวคนเดียวแล้ว และจะเดินทางไปตรวจในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ส่วนสมาชิกพรรคหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ก็คงต้องดูตามความเหมาะสมว่าใครเป็นผู้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดหรือไม่

ต่อมา นายณัฐชา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ นั่นคือ ผมได้รับการยืนยันผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ครบ ดังนั้น ผมจึงขอเปิดเผยไทม์ไลน์เวลาและสถานที่ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลต่างๆ ที่ผมพบเจอหรือทำงานด้วยในระหว่างนี้ ซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังอาการ ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และต้องเข้ารับการตรวจเชื้อเช่นเดียวกัน โดยผมทราบดีว่าในเวลานี้กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเลย ผมจึงต้องขออภัยไปยังทุกๆ คนอีกครั้งครับ

ดังที่ทราบกันดีว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พวกเราได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ผมเองได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac และทราบดีเช่นกันว่า แม้จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้ โดยเฉพาะวัคซีน Sinovac ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อต่ำ แต่สามารถลดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อและป้องกันการเสียชีวิตได้ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของผมในฐานะผู้แทนราษฎรทั้งในสภาและนอกสภา เช่นการลงไปรับฟังปัญหาต่างๆ รวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากปัญหาการระบาดโควิดในพื้นที่ ทั้งการตรวจเชิงรุก การช่วยเหลือเรื่องข้าวปลาอาหารสำหรับผู้ที่ยากไร้และผู้ที่ยากลำบาก ผมจึงพยายามปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่างและการสวมใส่หน้ากากป้องกันตลอด

นายณัฐชา ระบุว่า อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและข่าวสารหลายชิ้นพบว่าแม้ฉีดวัคซีนและป้องกันดีแล้ว แต่ก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริงๆ เช่นกรณีของแพทย์ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งพบการติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงมีการเสียชีวิตในอัตราที่สูง กรณีการติดเชื้อของแพทย์จำนวนหนึ่งในโรงพยาบาล จ.เชียงราย รวมถึงการติดเชื้อยกโรงพักของตำรวจ สน.พระราชวัง ผมจึงพยายามหมั่นตรวจเช็คการติดเชื้อด้วยตัวเองเป็นระยะ เพื่อให้สามารถคัดกรองตัวเองได้เร็วที่สุดและเพื่อลดภาระของสาธารณสุขให้มากที่สุด

ที่ผ่านมาผมจึงจัดหาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid test เพื่อตรวจ Antigen โดยเสมอ จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีสัญญาณว่าอาจจะมีการติดเชื้อ ผมจึงเริ่มกระบวนการกักตัวเองทันที และเตรียมขอเข้ารับการตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื้ออย่างเป็นทางการ ในระหว่างนี้พบว่าเริ่มมีอาการไข้และเจ็บคอ จึงลองทดสอบด้วย Rapid test อีกรอบ ผลออกมาเป็นลบ หมายความว่าติดเชื้อเช่นเดิม และส่วนตัวเกรงว่าจะไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงขอประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่าผมติดเชื้อโควิด โดยระหว่างนี้ก็เข้ารับการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง คาดว่าผลจะออกอีกๆ คืนนี้หากมีผลเป็นอื่นจะรีบแจ้ง

นายณัฐชา กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม อาการของผมยังอยู่ในระดับไม่รุนแรงและส่วนตัวมีความพร้อมในการทำ Home Isolation หรือแยกกักตัวที่บ้านได้ โดยจะมีการติดตามอาการจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเรื่องสภาพความเป็นอยู่ เช่น อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ที่ทางพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้ช่วยเหลือเตรียมเพื่อให้การกักตัวเพื่อรักษาตัวเองในครั้งนี้สามารถทำได้โดยคล่องและเป็นภาระระบบสาธารณสุขน้อยที่สุด เพราะในขณะนี้ผมที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันที่ในโรงพยาบาล และความต้องการเตียงยังมีอัตราที่สูงมาก เป็นสถานการณ์ที่หนักอึ้งยิ่ง ผมเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาแนวทางคัดกรองการติดเชื้อให้ทำได้เร็วด้วยการปูพรมตรวจด้วย Rapid test ให้สามารถตรวจสม่ำเสมอ เพื่อทำ Home Isolation หรือแยกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ติดเชื้อได้เร็วและเป็นระบบ ผมเชื่อว่าสถานการณ์ด้านสาธารณสุขจะคลี่คลายลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน

“สุดท้ายนี้ ผมขอฝากกำลังใจไปยังทุกท่าน ผมทราบว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่ง ผมและพรรคก้าวไกลจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ให้กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะสถานการณ์ด้านสาธารณสุข สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจปากท้อง และสถานการณ์ด้านสังคม ในเวลานี้ ตัวผมเองจะรีบรักษาให้หายและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนราษฎรของประเทศนี้ให้เร็วที่สุดอย่าเพิ่งหมดหวัง เรายังมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมรออยู่” นายณัฐชา ระบุ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/40508/>

10 กรกฎาคม 2564 17:28 น.

“จรินทร์” ยันแก้รธน.ไม่ได้เอื้อประโยชน์พรรคใหญ่



“จรินทร์” ยัน ปชป.เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจนนาทีสุดท้าย ปิดแก้เอื้อประโยชน์พรรคขนาดใหญ่ เปรียบบัตรเลือกตั้งใบเดียวเหมือนมัดมือชกประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่จ.อำนาจเจริญ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งยังอยู่ในขั้นของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ขณะที่ ศบค.ประกาศสื่อออกดาวน ว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามประกาศของ ศบค. และประกาศของประธานรัฐสภาที่จะใช้ดุลพินิจร่วมกับคณะกรรมการประสานงาน (วิป) 4 ฝ่าย ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น เราก็ต้องปฏิบัติตาม แต่เมื่อมีการเปิดประชุมสภาฯ ตนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้สั่งการ ส.ส.ของพรรคแล้วให้ร่วมมือในการทำหน้าทีในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้งานของสภาฯ สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากการแก้ปัญหาของประชาชนหลายเรื่องเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องอาศัยมติของสภาฯ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราจะเร่งดำเนินการจนสุดความสามารถ

เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคขนาดเล็กมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคขนาดใหญ่ นายจรินทร์ กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามความต้องการที่จะเห็นประชาชนได้ลงคะแนนอย่างมีเสรีภาพในการตัดสินใจมากขึ้น เพราะระบบเดิมที่เป็นบัตรใบเดียวเป็นการเอาผู้สมัคร ส.ส. กับพรรคการเมืองมามัดรวมกัน จะเลือกแยกก็ไม่ได้ เป็นเหมือนการถูกมัดมือชกเหมือนข้าวต้มมัด แต่เมื่อเป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประชาชนก็สามารถเลือกผู้สมัคร ส.ส.กับพรรคการเมืองแยกจากกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการไม่ได้เป็นการเอื้อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง รวมถึงการคำนวณคะแนนของ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่ในการแก้ไขครั้งนี้ได้มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ที่ต่างจากในอดีตนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนเปิดโอกาสให้พรรคขนาดเล็กสามารถได้รับคัดเลือกในระบบบัญชีรายชื่อด้วย ส่วนแต่ละพรรคจะมีความเห็นอย่างไรนั้น เป็นสิทธิและต้องเคารพความเห็นของทุกฝ่าย แต่สุดท้ายก็ต้องไปพิจารณาในขั้นการแปรญัตติของคณะกรรมการ

ต่อข้อถามว่าถ้ามีพรรคขนาดเล็กยื่นศาลรัฐธรรมนูญ อาจทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสะดุดหรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง หากจะต้องไปถึงจุดนั้น ก็ต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงว่าจะมีการยื่นหรือไม่ แต่ตนยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายเต็มกำลังความสามารถ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/40336/>

11 กรกฎาคม 2564 10:00 น.

หรือจะเป็นเดิมพันใหญ่ครั้งสุดท้าย



โรคระบาดอย่างเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สร้างความบอบช้ำให้ประเทศไทยในทุกๆด้านยาวข้ามปี ทำให้ตั้งแต่เปิดปี 2564 รัฐบาลของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เลือกลงน้ำหนักให้การประคับประคองเศรษฐกิจ หวังให้ช่วยประคับประคองปากท้องประชาชนด้วยเช่นกัน

แม้เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เกิดการระบอบระลอก 3 เพราะแรงอาละวาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ “อัลฟา” หรือเรียกว่า “สายพันธุ์อังกฤษ” แต่รัฐบาลยังไม่ใช้ไม้แข็งประกาศ “ล็อกดาวน์” ห้ามประชาชนเดินทางข้ามจังหวัด

ต่อมาเดือน พ.ค.พบเชื้อ “สายพันธุ์อินเดีย” หรือ “เดลตา” ที่มีฤทธิ์กระจายตัวไวกว่า 40 เท่า ติดตัวแรงงานข้ามชาติในแคมป์ก่อสร้างย่านหลักสี่ ตามมาด้วยภาพกราฟตัวเลขแต่ละส่วนยังทะยานขึ้น

ทำให้ “บิ๊กตู่” ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ใช้มาตรการปิดแคมป์คนงานและไซต์ก่อสร้าง เพื่อคงคอนเซ็ปต์การสู้โรคร้ายโดยไม่ให้กระทบเศรษฐกิจรุนแรง พร้อมหวังกระจายคนให้ได้ไปรักษาตัวในต่างจังหวัด ลดปัญหาปริมาณคนป่วยเกินจำนวนเตียงของโรงพยาบาลในกทม.

แต่ผลปรากฏมาตลอด 14 วันที่ผ่านมา ล้วนชี้ให้เห็นว่าแผนการข้างต้นไม่ได้ผล เพราะที่จริง การติดเชื้อในคลัสเตอร์แคมป์คนงาน คิดเป็น 1 ใน 3 ของยอดรวมการติดเชื้อในกทม.และปริมณฑล แต่ผู้คนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากในบ้าน ในชุมชน ดังนั้น อัตราการเจ็บป่วยและล้มตายจากเจ้าไวรัสนี้จึงพุ่งสูงก้าวกระโดดอย่างน่าใจหาย

ด้านโรงพยาบาลหลายแห่งแจ้งปิดวอร์ด ไม่รับคนไข้ทั่วไป และยังมีเลื่อนนัดผู้ป่วยโรคอื่น ๆ จำนวนมาก จนยิ่งทำให้หวั่นวิตกกังวลว่าระบบสาธารณสุขบ้านเรากำลังจะเข้าสู่วิกฤติขั้นร้ายแรงแล้วจริงๆหรือ

ส่งผลให้รัฐบาลจำเป็นต้องหันมาทำตามเสียงของฝ่ายสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ร้องขอมาเนิ่นนานให้กลับมาใช้มาตรการ “ล็อกดาวน์” ลดการเคลื่อนย้ายของผู้คน หลังจากเคยใช้ได้ผลเมื่อการระบาดรอบแรกในปีที่แล้ว

แต่กฎเหล็กที่ออกมาจะเกิดผลจริงได้ ต้องมาจากความเข้มงวดจริงจังของบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากประชาชนทั้งหลายด้วยเช่นกัน หากอีก 2 สัปดาห์หลังจากนี้ สถานการณ์โดยรวมเริ่มดีขึ้น การติดเชื้อใหม่รายวันลดลง ส่วนผู้ป่วยเดิมยังได้รับการรักษา และทยอยหายมากขึ้น บุคลากรทางการแพทย์จะเริ่มได้พัก และกลับมามีขวัญกำลังใจในการสู้งานหน้ารักษาชีวิตคน

และนำคิดที่รอบนี้ย้ำการเร่งฉีดวัคซีน “โควิด-19” ให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง ซึ่งสะท้อนถึงการยอมรับผลการศึกษาของแพทย์ที่พบว่าวิธีนี้จะช่วยลดอัตราการตายหลายพันราย และจะลดการครองเตียงของผู้ป่วย

นอกจากนี้ยังมีการระบุให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นบูสเตอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า นั่นก็เพราะกำลังจะเข้าจังหวะเหมาะสมกับกำหนดเวลาที่จะต้องฉีดวัคซีนต่างชนิดกันกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ให้ทีมดังกล่าวทั้งหมดนอกจากเป็นความพยายามเร่งกอบกู้วิกฤติแล้ว ยังถือเป็นการเติมพันทันครั้งใหญ่ที่อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลและของประเทศเพราะหากลงเอยแพ้เติมพันทัน ไม่ใช่แค่รัฐบาลที่พัง แต่ยังคงคนทั้งชาติพ่ายแพ้ด้วย

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/39689/>

MATICHON ONLINE

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 - 11:11 น.

วิเคราะห์หน้า 3 : โควิด กับ ศรัทธา รบ.บิ๊กตู่ เหนื่อย ถึงเวลา เปลี่ยนแปลง



ในวันที่ ศบค. ประชุมใหญ่ในวาระล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยง บางพื้นที่ บางกิจการเพื่อลดการระบาด ตัวเลขการติดเชื้อรายใหม่ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เผยแพร่ได้ปรากฏยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงที่สุด นั่นคือ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 9,276 ราย และเสียชีวิต 72 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 317,506 ราย หลังจากนั้นที่ประชุม ศบค. ก็ถกเถียงกันอย่างเคร่งเครียดตั้งแต่เช้าจรดบ่าย และมีข้อสรุปยกระดับมาตรการต่างๆ ในพื้นที่สีแดง 6 จังหวัด ทั้งมาตรการจำกัดการเดินทางออกจากบ้านและข้ามจังหวัด ทั้งมาตรการเคอร์ฟิวห้ามออกจากบ้านหลัง 3 ทุ่ม ทั้งมาตรการปิดสถานที่เสี่ยง ทั้งปรับระบบการคัดกรองและรักษาพยาบาล เพิ่มจุดตรวจโควิด ตั้งโฮม ไอโซเลชัน และคอมมูนิตี้ ไอโซเลชัน **มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นไป** การล็อกดาวน์ที่ไม่ใช่ล็อกดาวน์ครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยตามมาว่า เมื่อยอม “เจ็บ” ครั้งนี้แล้ว สถานการณ์การระบาดจะ “จบ” หรือไม่ ข้อข้องใจดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเริ่มรู้สึกไม่เชื่อถือความสามารถของรัฐบาลในการยับยั้งโรคระบาด จากเดิมที่รัฐบาลแสดงความเชื่อมั่นว่า “เอาอยู่” และเริ่มสร้างความเชื่อมั่นด้วยการ “ผ่อนคลาย” มาตรการต่างๆ กระทั่งเกิดการระบาดรอบ 3 และตามมาด้วยเชื้อเดลต้าที่มีศักยภาพการระบาดมากขึ้น

ประกอบกับปริมาณวัคซีนที่นำมาฉีดไม่สอดคล้องกับความเร็วของการระบาด ทำให้จำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลักร้อยเป็นหลักพัน และกำลังจะแตะหลักหมื่น เช่นเดียวกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เริ่มจากหลักหน่วย ขณะนี้เกินวันละ 70 ราย ขณะเดียวกัน คนไทยต่างได้ยินเรื่องราวผู้ติดเชื้อไว้เตียงรักษาจนเสียชีวิต ได้ยินเรื่องราวผู้ติดเชื้อท่อแทะสิ้นหวังถึงขั้นปลิดชีพตัวเอง **ข่าวคราวที่เกิดขึ้นทุกวัน ทำให้สังคมเครียด และเริ่มหมดศรัทธารัฐบาล**

ปัจจุบัน จึงเห็นประชาชนรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นทีมงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติกันเอง

บ้างช่วยเหลือด้วยการประสานงานและขนส่งผู้ติดเชื้อไปรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงรองรับ

บ้างช่วยเหลือด้วยการทำกับข้าวกับปลาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ทั้งอาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล และผู้ติดเชื้อ

นอกจากนี้ยังเห็นการรวมตัวของประชาชนเพื่อแสดง **“อารยะขัดขืน”**

ปรากฏกลุ่มร้านอาหารรวมตัวกัน **“ไม่ล็อกดาวน์”** ตามคำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารประกาศเปิดขายทำหายคำสั่งห้าม
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตบเท้ามุ่งไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
กองถ่ายขอให้ผ่อนคลายนโยบายเพื่อให้ทำมาหากินได้
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น แสดงว่าประชาชนหมดหวังกับภาครัฐ

และกำลังรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันเอง

เมื่อประชาชนรวมตัวช่วยเหลือกันเอง ระยะห่างระหว่างประชาชนกับรัฐบาลก็มีมากขึ้นเป็นลำดับ
ความหวังที่จะให้รัฐบาลปลดปล่อยทุกข์เริ่มลดน้อย

การดำเนินการทุกอย่างที่ภาครัฐจัดการ กลายเป็นคำถามของสังคม

อาทิ ทำไมวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงไม่มีพอ ทำไมต้องเป็นวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซนเนก้าเท่านั้น ทำไมสั่งซื้อ
วัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำสุดมาฉีด ทำไมต้องจ่ายเงินค่าวัคซีนโมเดอร์นา

**คำถามต่างดังขึ้นเรื่อยๆ และดังมาอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางล็อกพื้นที่เสี่ยงก็ยังคงเกิดคำถามว่า
ล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้วจะได้ผลมากน้อยเพียงใด ล็อก 14 วันแล้วจะยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 ได้จริงหรือ มีแนวทาง
อย่างไรที่ยืนยันว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เป็นต้น**

สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปในขณะนี้ เป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลเลย แม้ว่าแกนนำของรัฐบาลมีความ
เชื่อว่า ด้วยกลไกและเครือข่ายตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะทำให้รัฐบาลอยู่ครบวาระ 4 ปี แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลกำลังถูกเมิน ยิ่งท่าทีของภาครัฐที่ยังมองประชาชนคือ “ปัญหา” ใช้วิธีการ “ออกคำสั่ง” ให้
ประชาชนทำนั่นทำนี่ แต่ผลสุดท้ายทุกอย่างกลับร้ายแรงกว่าเก่า ยิ่งกระตุ้นให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อการบริหาร
จัดการของภาครัฐ สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงมีวิธีการเดิมนั้นคือ ต้องเปลี่ยนแปลง หนึ่ง คือ รัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ โดยหยุดยั้งการระบาดให้ได้
หนึ่ง คือ นายกรัฐมนตรี ต้องเปลี่ยนแปลงทีมงาน เพื่อให้สถานการณ์การระบาดหยุดยั้งลง หรืออีกหนึ่ง หาก
นายกรัฐมนตรีไม่สามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ ผู้คนที่เดือดร้อนก็จะหันไปมองที่ พล.อ.ประยุทธ์ **พร้อมด้วยเสียง
เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรี**

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2820895